

Xây Dựng Tương Lai



AMERICAN NUTRITION CARE www.americannutritioncare.com



Dựa theo các cuộc nghiên cứu kể từ sau chiến tranh thế giới II. Chính phủ Hoa Kỳ đã thấy rằng, rất nhiều người trẻ tuổi không đủ sức khỏe để phục vụ xã Hội do cách ăn uống thiếu chất dinh dưỡng và không được lành mạnh trong thời ấu thơ. Chính vì lý do này với nỗ lực lớn đầu tiên là Đạo Luật Ăn trưa trong các trường công lập và tư nhân đã được phê duyệt vào năm 1946. Với mục đích là để giúp cung cấp các bữa ăn dinh dưỡng bổ sung cho các dịch vụ chăm sóc trẻ em.

Tham gia vào chương trình trợ cấp tiền thức ăn cho trẻ em tại nhà giữ trẻ (AMERICAN NUTRITION CARE). Quý vị sẽ được nhân viên của công ty giúp đỡ điền đơn và hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ cần thiết thật nhanh chóng hầu có thể nhận trực tiếp tất cả các nguồn trợ cấp từ chính phủ Hoa Kỳ cho các trẻ em mà quý vị hiện đang chăm sóc tại nhà của mình.



CHƯƠNG TRÌNH DINH DƯỠNG AMERICAN NUTRITION CARE

được thành lập nhằm giảm bớt sự ảnh hưởng lâu dài do các bữa ăn thiếu dinh dưỡng gây ra ảnh hưởng đến trẻ em tại Hoa Kỳ.

CHƯƠNG TRÌNH

TRỢ CẤP TIỀN THỨC ĂN CHO TRẺ EM TẠI NHÀ GIỮ TRẺ

AMERICAN NUTRITION CARE là văn phòng trợ cấp tiền Bồi Hoàn thức ăn trẻ em đang được nuôi giữ tại nhà, do Bộ Canh Nông Hoa Kỳ chịu trách nhiệm trên toàn Quốc.

1. TRỢ CẤP TIỀN BỒI HOÀN THỨC ĂN CHO TRẺ EM TẠI NHÀ GIỮ TRẺ
2. TỔ CHỨC LỚP CỨU THƯƠNG MỖI THÁNG GIÁ \$15
3. CÓ TỔ CHỨC CÁC LỚP HỌC LẤY 30 GIỜ MỖI NĂM (HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ) (Quý vị có thể học tại nhà qua hệ thống riêng của văn phòng American Nutrition Care)
2. TRONG TRƯỜNG HỢP CHƯA CÓ BẰNG GIỮ TRẺ, CHÚNG TÔI SẼ GIÚP QUÝ VỊ MỌI THỦ TỤC GIẤY TỜ LẤY BẰNG GIỮ TRẺ MÀ KHÔNG PHẢI TRẢ BẤT CỨ LỆ PHÍ NÀO CHO VĂN PHÒNG AMERICAN NUTRIUTION CARE

THÁI QUANG HIỆP
Cell: (469) 767 3837

Bất cứ ai hội đủ điều kiện đều được giúp đỡ tham gia vào chương trình này mà không bị kỳ thị vì lý do Màu Da, Chúng Tộc, Phái Tính, Tuổi Tác Hay bị Thương Tật. Nếu bạn tin chắc rằng mình bị Kỳ Thị, xin viết thư này cho Ban Giám Đốc công ty American Nutrition Care tại 1700 E. Pioneer Pkwy, Suite #240 Arlington, TX 76010 hoặc Bộ Canh Nông Hoa Kỳ, USDA Director Office of Civil Rights, 1400 Independence Avenue, SW Washington DC, 20250-9410

Chương trình Thực phẩm Chăm sóc Trẻ em và Người lớn của USDA đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ phụ giúp rất nhiều đối với những gia đình có thu nhập thấp. Mỗi ngày có đến 3,2 triệu trẻ em được nhận các bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng từ chương trình này.

Tại sao Bạn nên đăng ký vào Chương trình Thực phẩm này?

Khi bạn tham gia vào nghề giữ trẻ, bạn sẽ suy nghĩ rất nhiều về cách làm hợp pháp tốt nhất cho nhà giữ trẻ của bạn. Giấy phép giữ trẻ sẽ là nền tảng cho vấn đề An toàn và Sức khỏe của tất cả trẻ em và mọi người có liên quan bao gồm cung cách phục vụ các loại thực phẩm cho trẻ em hàng ngày theo đúng với những qui định của chương trình thực phẩm (CACFP).

Vì vậy, nếu bạn đã được yêu cầu phải có giấy phép của bạn để làm theo chương trình dinh dưỡng này, tại sao không nhận thêm một ít tiền để giúp nhà giữ trẻ của bạn có thêm chi tiêu?

Ngoài ra, chúng tôi tin rằng nhân viên của chúng tôi có thể giúp bạn rất nhiều về các thủ tục giấy tờ và cũng là người bạn đồng hành cùng quý vị.

Tôi có thể nhận được bồi hoàn bao nhiêu?

Số tiền phụ thuộc vào số lượng trẻ em ăn và thức ăn hoặc đồ ăn nhẹ được cung cấp; do đó, nó có một chút khác nhau cho tất cả mọi người. Bản ví dụ sau đây sẽ cho bạn khái niệm về việc hoàn trả cho một nhà giữ trẻ với sáu đứa trẻ toàn thời gian với trung bình 22 ngày mỗi tháng.

Cách thức định giá được dựa theo khu vực và một số nhà nhà giữ trẻ có thể nhận được tiền hoàn trả cho con riêng của họ !

	Hạng 1 (Tier 1)	Hạng 2 (Tier 2)
Bữa trưa	6 x 2.46 x 22 = 324.72	6 x 1.48 x 22 = 195.36
An nhẹ	6 x 0.73 x 22 = 96.36	6 x 0.20 x 22 = 26.40
Bữa tối	6 x 2.46 x 22 = 324.72	6 x 1.48 x 22 = 195.36
	Tổng cộng 1 tháng 745.80	Tổng cộng 1 tháng 417.12

TÓM LƯỢC CHƯƠNG TRÌNH HỌC LẤY BẰNG GIỮ TRẺ

(Chương trình do công ty american Nutrition Care tài trợ. Phục vụ quý vị hoàn toàn miễn phí)

1. Liên lạc văn phòng (ANC) giúp quý vị chuẩn bị những thứ cần thiết để hành nghề giữ trẻ, đồng thời giúp điền đơn để hoàn tất hồ sơ. Đơn này sẽ được gửi đến cho tiểu bang để được cấp bằng giữ trẻ.
2. Liên lạc văn phòng American Nutrition Care (ANC) giúp ghi danh học Lớp cứu thương và Lớp luật giữ trẻ bằng tiếng Việt Nam.
3. Liên lạc văn phòng ANC nhận tiền bồi hoàn thức ăn cho trẻ em. (Tiền bồi hoàn thức ăn cho trẻ em do công ty American Nutrition Care trực tiếp trợ cấp cho quý vị.)

Step 1

Điền đơn xin cấp bằng giữ trẻ

Step 2

Ghi danh học lớp Luật giữ trẻ và Lớp cứu thương

Step 3

Nhận tiền bồi hoàn thức ăn cho trẻ

